
 

 

 
 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL 
RHONDDA CYNON TAF 

 
 GRŴP LLYWIO'R CABINET AR FATERION Y GYMRAEG 

Cofnodion rhithwir o gyfarfod y Grŵp Llywio'r Cabinet ar faterion y Gymraeg a gynhaliwyd    
Dydd Mercher, 8 Rhagfyr 2021 am 10.00 am 

 
 

Y Cynghorwyr Bwrdeistref Sirol - Grŵp Llywio'r Cabinet ar faterion y Gymraeg 
Aelodau oedd yn bresennol :- 

 
Y Cynghorydd G Hopkins (Cadeirydd) 

 
Y Cynghorydd J Rosser Y Cynghorydd R Bevan 
Y Cynghorydd R Lewis  

 

Swyddogion oedd yn bresennol :- 
 

Mr C Hanagan, Cyfarwyddwr Gwasanaeth y Gwasanaethau Democrataidd a Chyfathrebu 
Ms G Davies, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant 

Mr S Gealy, Rheolwr Gwasanaethau Cymraeg 
Ms G Zecca-Hanagan, Swyddog Cymorth Ysgolion yr 21ain Ganrif 

Ms S Daniel, Uwch Swyddog Democrataidd a Chraffu 
Ms K Spence, Swyddog Cymorth i Bwyllgorau 

 

Y Cynghorwyr Bwrdeistref Sirol eraill oedd yn bresennol :- 
 

Cynrychiolydd Menter Iaith – Mr O Rowlands 
    

 
16   Croeso  

 
 

 Croesawodd Rheolwr y Gwasanaethau Cymraeg Mr Osian Rowlands i'w 
gyfarfod cyntaf o'r Grŵp Llywio. 
 

 

17   Ymddiheuriadau  
 

 

 Daeth ymddiheuriadau gan Gynghorydd y Fwrdeistref Sirol L. Hooper a Ms 
Andrea Richards.  
 

 

18   Datganiadau o Fuddiant  
 

 

 Yn unol â Chod Ymddygiad y Cyngor, datganodd y Cynghorydd Rhys Lewis y 
datganiad o fuddiant personol canlynol yn ymwneud â'r agenda, ac arhosodd yn 
y cyfarfod pan gafodd yr eitem ei thrafod ac yn ystod y bleidlais:  
 
• “Fi yw Cadeirydd y Llywodraethwyr yn Ysgol Gynradd Abercynon, ysgol y 

cyfeiriwyd ati yn adroddiad Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg”.   

 



 

 

 
19   Cofnodion  

 
 

 PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 
Hydref, 2021 yn rhai cywir.  
 
 

 

20   Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg - Drafft  
 

 

 Rhoddodd y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant drosolwg o 
Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (drafft) y Cyngor i Aelodau'r Grŵp 
Llywio'r Cabinet ar faterion y Gymraeg yn dilyn ymgynghoriad â'r cyhoedd, gan 
roi cyfle i Aelodau gyflwyno sylwadau ac adborth mewn perthynas â'r Cynllun 
Strategol Cymraeg mewn Addysg (drafft).  
 
Cafodd yr Aelodau wybod am darged uchelgeisiol y Cyngor o gynyddu canran y 
dysgwyr blwyddyn un sy'n mynychu lleoliad addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd y 
targed yma'n cael ei gyflawni drwy weithredu dull cydweithredol a thrwy 
weithredu'r camau a gynigwyd yn ystod y deng mlynedd nesaf. Cafodd yr 
Aelodau wybod am ymgynghoriad â'r cyhoedd a gynhaliwyd ag ystod eang o 
randdeiliaid i geisio'u barn nhw ar gyflawni'r targed uchelgeisiol yma. Mae'r 
adborth wedi'i gynnwys yn rhan o Adroddiad Ymgynghori Statudol a'r Cynllun 
Strategol Cymraeg mewn Addysg arfaethedig a fydd yn cael ei drafod gan y 
Cabinet ar 13 Rhagfyr 2021.  
 
Roedd y Cadeirydd wedi diolch i'r swyddogion sydd wedi cyfrannu at waith llunio 
Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Drafft y Cyngor, gan nodi bod y 
cynllun yn uchelgeisiol ond yn gytbwys. Cyfeiriodd y Cadeirydd at y themâu 
cyffredin sy'n codi yn yr ymatebion i'r ymgynghoriad, yn enwedig o ran gosod 
targedau.  
 
Roedd yr Aelodau wedi trafod bod angen edrych ar y cynllun strategol 10 
mlynedd yn rheolaidd i fesur y cynnydd sy'n cael ei wneud o ran targedau mewn 
modd effeithiol. 
 
Yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD nodi'r wybodaeth mewn perthynas â 
Chynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (drafft) y Cyngor.  
 
 

 

21   Materion Brys  
 

 

 Doedd dim mater arall i'w drafod.  
 
 

 

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 10.15 am Y Cynghorydd  G Hopkins 

Cadeirydd. 
 


